

GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG - BAN MỤC VỤ ƠN GỌI

Trung Tâm Mục Vụ - 06 Trần Hữu Tước - P. Phước Mỹ - Q. Sơn Trà - Tp. Đà Nẵng

banongoigpdn@gmail.com | 0935 199 430

THÔNG BÁO

V/v. NHẬP HỌC TIỀN CHỨNG VIỆN GIOAN, GP. ĐÀ NẴNG – NIÊN KHÓA 2022-2023

Kính gửi: Quý Cha quản xứ, quý Cha quản nhiệm, quý Cha Phụ tá;
Quý Chứng sinh Giáo phận, giai đoạn Tiền Đại Chứng viện.

Kính thưa quý Cha và anh em Chứng sinh,

Ngày 19 tháng 6 năm 2022 vừa qua, Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, đã ký quyết định “điều chỉnh một số quy định trong việc tuyển sinh và đào tạo các ứng sinh linh mục Giáo phận Đà Nẵng giai đoạn Tiền Đại chứng viện”. Theo đó, các Chứng sinh Giáo phận cần phải theo học một trường Đại học hoặc Cao đẳng chính quy; và Chứng sinh nào đang học tại Đà Nẵng thì buộc nội trú tại Tiền Chứng viện Gioan. Vậy để chuẩn bị cho năm tu học mới, niên khóa 2022-2023, Ban Ơn gọi xin thông báo một số điều như sau:

1. Các Chứng sinh Giáo phận (kể cả hệ dự bị Đại Chứng viện và hệ sinh viên) sẽ **chính thức nhập Tiền Chứng viện Gioan, lúc 15g00, thứ Bảy, ngày 03 tháng 9 năm 2022.**

2. Hệ dự bị Đại Chứng viện là các Chứng sinh đã nội trú tại Tiền Chứng viện trong những năm qua, và các Chứng sinh đã tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng. Còn hệ sinh viên là các Chứng sinh đang theo học Đại học hoặc Cao đẳng (chưa tốt nghiệp), cũng như các Dự tu Giáo hạt vừa tốt nghiệp PTTH và đang hoặc đã được xét tuyển vào Đại học hoặc Cao đẳng chính quy.

3. Vì là quy định chung của Giáo phận, nên việc nhập Tiền Chứng viện nêu trên là bắt buộc. Ngoài trừ những trường hợp học ở các tỉnh thành khác, còn lại các Chứng sinh đang học tại Đà Nẵng đều phải tập trung nội trú tại Tiền Chứng viện Gioan. Nếu Chứng sinh hệ sinh viên nào không tuân theo quy định này thì đồng nghĩa với việc tự ý rút khỏi danh sách Chứng sinh đoàn.

4. Các Chứng sinh hệ sinh viên khi nhập Tiền Chứng viện sẽ có chương trình riêng. Ngoài những việc thực hành đạo đức căn bản như Thánh lễ, suy niệm Lời Chúa, đọc kinh Phụng vụ, thì phần lớn thời gian sẽ dành ưu tiên cho việc học Đại học hoặc Cao đẳng. Đây là cơ hội để làm quen với đời sống cộng đoàn, tạo môi trường nuôi dưỡng ơn gọi. Vì thế, xin quý Cha hướng dẫn khuyến khích và xin anh em Chứng sinh mạnh dạn dẫn thân.

5. Để có thể chuẩn bị chu đáo các điều kiện sinh hoạt, Ban Ơn gọi đề nghị các Chứng sinh trả lời dứt khoát theo địa chỉ email hoặc số điện thoại ở trên, hạn chót là Chúa nhật, 28/8/2022.

Xin chân thành cảm ơn quý Cha và anh em Chứng sinh.

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 8 năm 2022
TM. BAN MỤC VỤ ƠN GỌI GIÁO PHẬN
Trưởng Ban

Lm. Phaolô Phạm Thanh Thảo